



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,245 ปีที่ 16

วันที่ 12 เมษายน 2567

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

พ่อหัดห แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้าน ฉลองสงกรานต์ 2567

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวง
แรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจ
ประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและ
ดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงป้องกันและ
ปราบปรามโดยขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
พร้อมตรวจสอบควบคุมไม่ให้แรงงาน
เหล่านี้มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย
หรือใช้กฎหมาย หากเกิดปัญหาจะใช้การ
เจรจาพูดคุยไปจนถึง **อำนาจต่อหน้า 2**



ภาพจาก : thansettakij.com



ภาพจาก : gossipstar.com



ภาพจาก : facebook.com/oeqb.official

คนไทย-ต่างชาติดัดดั่ง งานสัปดาห์หนังสือฯ **ห. 2** “สคบ.-ลาซาด้า” ยกระดับความน่าเชื่อถือ **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

ผ่อนผัน แรงงาน 3 สัญชาติกลับบ้านฉลองสงกรานต์ 2567

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงป้องกันและปราบปรามโดยขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง พร้อมตรวจสอบควบคุมไม่ให้แรงงานเหล่านี้มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือใช้กฎหมาย หากเกิดปัญหาจะใช้การเจรจาพูดคุยไปจนถึงดำเนินการตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนายจ้าง และลูกจ้างแรงงานทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก รวมไปถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีองค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ขึ้นชมนโยบายและการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติของไทยที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะการดูแลและส่งเสริมหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเสมอว่า แรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มคนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเป็นเสมือนญาติพี่น้องที่เราต้องดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กระทรวงแรงงานได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอผ่อนผันให้แรงงานชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ผ่อนผันให้แรงงานเหล่านี้สามารถกลับบ้านและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้แล้ว โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตอีกในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 67 แต่หากเดินทางกลับเข้ามาหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดจะต้องยื่นคำขออนุญาต หรือ Re-Entry Permit ตามปกติ

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับแรงงานข้ามชาติด้วย (ที่มา : www.thansettakij.com)

คนไทย-ต่างชาติคับคั่ง งานสัปดาห์หนังสือฯ

นายจรัญ หอมเทียนทอง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ผู้จัดทำนิตรรศการสงกรานต์ พราวเวอร์ กล่าวว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ได้จัดนิตรรศการสงกรานต์ พราวเวอร์ (Proud Songkran) ซึ่งเป็นเทศกาลที่เปี่ยมพลังทางวัฒนธรรม ชนบธรรมนิยม ประเพณีอันโดดเด่นมาแต่โบราณ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 บริเวณหน้า ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งคนไทยและคนต่างชาติอย่างคับคั่ง

โดยนิตรรศการ “สงกรานต์ พราวเวอร์” มีแนวคิดในการนำเสนอเทศกาลสำคัญและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งคนไทยภาคภูมิใจมาก และเป็นเทศกาลที่รู้จักทั่วโลก ล่าสุดองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี 2566 และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ในทุกจังหวัดของไทยเพื่อส่งออกเป็นซอฟต์แวร์ไปทั่วโลก

ภายในนิตรรศการจะบอกเล่าประวัติความเป็นมา ความสำคัญและสาระนำรัฐของเทศกาลสงกรานต์ในแง่มุมที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซนได้แก่

- โซนแรก สงกรานต์มาจากไหน? ประกอบด้วย สงกรานต์กับการเล่นสาดน้ำ และเทศกาลหรือประเพณีแห่งการปลดปล่อยความสุข โดยไฮไลท์ที่สำคัญคือการจัดแสดงใบประกาศสงกรานต์ในสมัยรัชกาลที่ 4 รวมทั้ง หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์โบราณ เป็นต้น
- โซนที่ 2 สงกรานต์อุษาคเนย์ จัดแสดงความหลากหลายของเทศกาลฯ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในเอเชีย อาทิ ไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมา
- โซนที่ 3 สงกรานต์ในฐานะซอฟต์แวร์ โดยการจัดแสดงรถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักในริมสงกรานต์พราวเวอร์ รวมทั้งนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นสงกรานต์สมัยโบราณและสงกรานต์สมัยใหม่ พร้อมกับใช้อุปกรณ์การเล่นสงกรานต์มาประดับเป็นงานศิลปะบนฉากหลังสีส้มสดใส เสริมบรรยากาศให้สนุกชุ่มฉ่ำและเพลิดเพลินด้วยสื่อวีดิทัศน์ทั้งภาพและเสียง

(ที่มา : www.thansettakij.com)

“สคบ.-ลาซาด้า” ยกระดับความน่าเชื่อถือ

ลาซาด้า ประเทศไทย เปิดเผยว่า ผู้บริหารระดับสูงของลาซาด้า ประเทศไทย ได้ร่วมประชุมกับ คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย พ.ต.อ. ประทีป เจริญกุลปรี รองเลขาธิการ และนายณัฐพัชร เขาแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสององค์กรประกอบธุรกิจ พร้อมคณะทำงาน ที่สำนักงานใหญ่ของลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อหารือกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนนโยบายและมาตรการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการกับความท้าทายในประเด็นใหม่ ๆ ตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อมอบประสบการณ์ ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ ลาซาด้า ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ผ่านการสร้างโอกาสเพิ่มเติมของการช้อปปิ้งออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย พร้อมประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยทาง ลาซาด้า ประเทศไทย ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้มีการยกระดับนโยบายการคืนสินค้า ช่วยมอบความยืดหยุ่นให้เหล่าผู้บริโภค สามารถคืนสินค้าได้ง่ายและสะดวก พร้อมการคืนเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หากผู้บริโภคไม่ต้องการสินค้าที่เพิ่งได้รับ สามารถเลือกคืนสินค้าผ่านเหตุผล ‘เปลี่ยนใจ’ ได้ ช่วยให้ผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มได้อย่างมั่นใจหายห่วง โดยผู้บริโภคสามารถขอคืนสินค้าได้ฟรีภายใน 30 วัน* สำหรับคำสั่งซื้อบน Lazada และ Choice และสามารถขอคืนสินค้าได้ฟรีภายใน 7 วัน* สำหรับคำสั่งซื้อจากร้านค้าทั่วไป

สำหรับประเภทสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ อาทิ สินค้าที่สามารถเนาเสียได้ สินค้าดิจิทัล สินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนขนาด สินค้าที่มีขนาดใหญ่บางรายการ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย เช่น ชุดชั้นใน เครื่องประดับ ฯลฯ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลาซาด้าแอปพลิเคชันและ <http://www.lazada.co.th> (ที่มา : www.dailynews.co.th)



BLESS AGM 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวียดนาม ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานผลการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานอญมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานอญมติจัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมไว้ก่อนและให้ท่านเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอญมติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายอดิพนธ์ วงศ์กิมมิตร และนายวิฑิต ขจรณรงค์นิชกรกรรมการลับ

บริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 609/754 ถนนมิตรภาพ แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 10230
 Tel. 02-9307955-8 Fax 02-948-8304
 www.blessgroup.co.th

BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD.
 609/754 Newmarket Rd., Nuanthan, Bangkok, Bangkok 10230
 Tel. 02-9307955-8 Fax 02-948-8304
 www.blessgroup.co.th



เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. นายวาทกร ศิริรา ทิวารี ประธานกรรมการ 2. นายวิฑิต ขจรณรงค์นิชกร กรรมการอิสระ

3. นายอดิพนธ์ วงศ์กิมมิตร กรรมการอิสระ 4. ดร.วิฑิต วงศ์ห่อสายชล กรรมการอิสระ
 5. นายชัยวัฒน์ ภิวัตน์ชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 6. นางสาวนิภา อภิรัตน์รุ่งเรือง กรรมการ 7. นายอนุพงษ์ สุขเจริญโภคกร กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานอญมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานอญมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัท กรีนทรี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน (Audit fee) ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานนี้ได้ ให้บริษัท กรีนทรี ออดิต จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภา อภิรัตน์รุ่งเรือง)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. แบบ เวปไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์ <http://www.blessgroup.co.th/>

บริษัท เบลัส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 609/754 ถนนมิตรภาพ แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 10230
 Tel. 02-9307955-8 Fax 02-948-8304
 www.blessgroup.co.th

BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD.
 609/754 Newmarket Rd., Nuanthan, Bangkok, Bangkok 10230
 Tel. 02-9307955-8 Fax 02-948-8304
 www.blessgroup.co.th

บริษัท ไอดีเอฟ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 เวียดนาม ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอดีเอฟ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 22 ซอยสวนผัก 41 แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายวิเชน วราปรกรณ์ และนายสกล ประจันบาน

กรรมการบริษัท

บริษัท เทอร์มอล ทรานส์เฟอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 เวียดนาม ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทอร์มอล ทรานส์เฟอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 177/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงบอ อำเภอบึงบอ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางรำไพ ชะรี่

กรรมการบริษัท

บริษัท ที.เอส.เค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เอส.เค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 998/201 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายธนกร น้อยอร่าม
กรรมการบริษัท

บริษัท อัลตราซอฟท์ โดนามิก จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อัลตราซอฟท์ โดนามิก จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 12 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นางสุกัญญา ทองก้อน
กรรมการบริษัท

บริษัท กมลรัตน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กมลรัตน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 22/41 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลวงพ่าง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายยุทธนา จันทร์มาพิทักษ์
กรรมการบริษัท

บริษัท อลิน แอนด์ มัม จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อลิน แอนด์ มัม จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 99/42 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอรพินท์ แสงทองพินิจ
กรรมการบริษัท

บริษัท วีเคเอ็มซี เมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วีเคเอ็มซี เมเนจเมนท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 99/22 หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอัจฉรา แสงทองพินิจ
กรรมการบริษัท

บริษัท วีดีไอเอ สตูดิโอ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วีดีไอเอ สตูดิโอ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2/200 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอมะนังสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายวิษณุ วราปกรณ
กรรมการบริษัท

บริษัท นิวไลฟ์ฟอรัญ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวไลฟ์ฟอรัญ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 239 หมู่ที่ 9 ตำบลทองหลวง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายสมจิตร แสงพรหม
กรรมการบริษัท

บริษัท ยูเมะ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเมะ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 22/71 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอมะนังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นางปราณี จันทร์รามาพิทักษ์
กรรมการบริษัท

บริษัท นันสันตสร้าง จำกัด
NGAN SUN SANG CO.,LTD.

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/194 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำมามอบต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนแบบที่ข้อมอบฉันทะมาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษนารถ หอรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการ

บริษัท อีเกิ้ลไอ อินโฟเทค จำกัด
Eagleye Infotech CO.,LTD.

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ เลขที่ 9 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำมามอบต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนแบบที่ข้อมอบฉันทะมาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกทิพ นวมเจริญ)
กรรมการ

บริษัท พีดี พลัส ดี จำกัด

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีดี พลัส ดี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท หมู่บ้าน อมาสิริ ซอยพุดกม-วงแหวน เลขที่ 222/271 หมู่ที่ 11 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือเกินด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โปร่ง โฟล์ ก.
(นางสาวพรพรรณรัตน์ ตันตสิรินทร์)
กรรมการบริษัท

บริษัท 24 คูณ 7 จำกัด

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 24 คูณ 7 จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท หมู่บ้าน วรรมย์ เลขที่ 540 ซอยประชาอุทิศ 98 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือเกินด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ศรีวรานันท์)
กรรมการบริษัท

บริษัท ริชคอน เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชคอน เอ็นจิเนียริง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท หมู่บ้าน ณ นนท์ เลขที่ 188/4 หมู่ที่ 6 ถนนบางโพธิ์หนองทราย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




(นายสกนธ์ เกนสาร)
กรรมการบริษัท

บริษัท เอสเอสเจ แคปิตอล จำกัด

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอสเจ แคปิตอล จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 10 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประศับ สังสริ)
กรรมการบริษัท



บริษัท พานาพลาสติก ลามิเนทส์ จำกัด

เรื่อง จ่ายเงินปันผล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พานาพลาสติก ลามิเนทส์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสะสมของงบการเงิน 49.46 ล้านบาท และเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงิน ในอัตราหุ้นละ 23.40 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศมา ณ วันที่ 12 เมษายน 2567





(นางพัชรพิม ชาติเสวคอนันต์)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด

เรื่อง จ่ายเงินปันผล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกำไรสะสมของงบการเงิน 303.10 ล้านบาท และเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงิน ในอัตราหุ้นละ 28.35 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศมา ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567





(นางพัชรพิม ชาติเสวคอนันต์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ อาร์ แพค จำกัด

169 หมู่ 1 ตำบลบางคาแตร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ อาร์ แพค จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอ อาร์ แพค จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 169 หมู่ 1 ตำบลบางคาแตร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นางวัฒนา ไจธรรม , นายณัฐชัย ไจธรรม)
กรรมการ



Suwan Ratchaprak Park co., Ltd.
39 Ratchaprak Rd. Bangramard
Talingchan Bangkok 10170

T : 02 865 6850, 02 865 6852-3
F : 02 865 6851
W : www.thecircle.co.th

ประกาศ

วันที่ 15 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 39 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

อำนาจ โจ้เหรียญ
(นายอำนาจ โจ้เหรียญ)
กรรมการ

ประกาศ

วันที่ 15 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีกรีน นาเนีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 73/12 หมู่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา,
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

สุวิภา อิศรางกูร

นายกฤตินา อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ

ประกาศ

วันที่ 15 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุข ภายใจ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 73/12 หมู่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สุวิภา อิศรางกูร

นายกฤตินา อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ

บริษัท สมลักษณ์ แอนด์ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สมลักษณ์ แอนด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สมลักษณ์ แอนด์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน เลขที่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566
วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไข / เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นายสุธี คุ้มศิลป์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมลักษณ์ แอนด์ จำกัด

Office: 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร: 02 6781061 โทรสาร: 02 2854942

บริษัท เมดิเทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เมดิเทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 16 ซอยรามคำแหง 170 แยก 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(คุณอนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง)
กรรมการ

บริษัท ไทยซอฟต์แวร์ จำกัด

เลขที่ 559/58 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซอฟต์แวร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 559/58 ซอยสาธุประดิษฐ์ 41 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่อง แบ่งสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหม่
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมสุชาภา ฉิลาลักษณ์)
กรรมการบริษัท

บริษัท เอ็กซ์โค จำกัด

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์โค จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ.สำนักงานของบริษัท เลขที่ 25 ซอยรามคำแหง 167/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 5 (ทุน)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ธีระวัฒน์ อินทวิวัฒน์
(นายธีระวัฒน์ อินทวิวัฒน์)
กรรมการ

หนังสือพิมพ์
ข้อมูลธุรกิจ

ก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line



ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์



จ่ายเงินปันผล,
ย้ายสำนักงานใหม่



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองงบการเงิน



เปลี่ยนชื่อบริษัท
แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ



เลิกบริษัท,
เลิกห้าง, ชำระภาษี



แปรสภาพ หก.
เป็นบริษัทจำกัด



เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท
ควบบริษัท



เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
เข้า-ออก



แก้ไขข้อบังคับ,
แก้ไขวัตถุประสงค์

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयัตกรพย
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉดอน, ล้มละลาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

214 บาท

ต่างจังหวัด

246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคาี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งกรพพพ(เดิม)
สสช 298/2552



เลขจดแจ้งกรพพพ(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

www.datanews9.com

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับส่งประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240